

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

PHAN VĂN TÂM

- Họ và tên: **PHAN VĂN TÂM**

- Sinh năm 1981

- Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Bản thân vô cùng phấn khởi được bà con nơi cư trú ủng hộ, đơn vị đề cử, UBMTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 huyện Đức Hòa. Đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn vì đại biểu hội đồng nhân dân là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ:

Một là: Trên cương vị công tác của mình tăng cường giám sát việc thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính giúp tiết kiệm tiền của, thời gian của nhân dân, xã hội, giúp bộ máy Nhà nước phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Trong quá trình giám sát kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HDND đối với cơ quan có thẩm quyền.

Hai là: Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ba là: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

Bốn là: Không ngừng trao dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ người đại biểu HĐND để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu.

Có thể những nội dung và nhiệm vụ báo cáo nêu trên chưa phản ánh hết những yêu cầu từ thực tiễn và mong muốn của cử tri. Song tôi xin hứa những việc gì có thể làm được thì quyết tâm thực hiện, đồng thời tích cực đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng của cử tri.

Kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cô chú, anh chị cùng đồng đảng các tầng lớp cử tri để tôi có thể trở thành người đại biểu, đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri tới các kỳ họp của HĐND tỉnh./.